

# BIZผลงานโค้งแรกมาตามนัด เตรียมมอบบิกโปรเจกต์Q3



สมพงษ์ ชินักิตยานนท์

**ทับทิม** - BIZ ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 1/63 สดใส เร่งส่งสินค้าให้โรงพยาบาลรัฐเป็นหลัก ฟากบิกบอส เกษะติดสถานการณ์ในประเทศ รอลุ้นผลประมุลงานใหม่หลายโครงการ เตรียมส่งมอบบิกโปรเจกต์ไตรมาส 3 นี้ คาดรายได้ปี 63 โตเท่าตัว กอดแบ็กล็อกแน่น 1.4 พันล้านบาท

นายสมพงษ์ ชินักิตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง → **อ่านต่อหน้า 39**

## BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

ด้วยวิธีรังสีรักษา และให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัท คาดแนวโน้มธุรกิจและผลประกอบการไตรมาส 1/2563 จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดย 2 เดือนแรก บริษัทยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องรังสีมะเร็งรักษาได้ตามเป้าหมาย สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักในไตรมาส 1/2563 นี้ยังเป็นกลุ่มโรงพยาบาลรัฐเป็นหลัก

### ● เกษะติดสถานการณ์

อย่างไรก็ตามบริษัทต้องติดตามสถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงนโยบายการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 จากรัฐบาล หากมีการควบคุมพื้นที่ในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องรังสีมะเร็งรักษา และการเซ็นสัญญาเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องรังสีมะเร็งในระหว่างปี แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่เห็นสัญญาณการเลื่อนงานติดตั้งงาน และการประมุลงานใหม่

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการเปิดช่องประมุลงานใหม่หลายโครงการ มูลค่าหลายร้อยล้านบาท เมืองต้นบริษัทคาดหวังจะดำเนินงานประมาณ 50% ของมูลค่างานทั้งหมดที่ยื่นประมูล ขณะเดียวกันบริษัทคาดหวังจะมึงงานประมุลออกมาอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้หลายร้อยล้านบาท แต่จะเริ่มประมุลช่วงใดนั้นบริษัทยังไม่สามารถบอกได้

บริษัทมองทิศทางการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ปี 2563 จะเติบโตได้ตามความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามงบประมาณจากรัฐ ที่ถูกเลื่อนจากปลายปี 2562 มาในช่วงต้นปีนี้อาจจะออกมามากน้อยขนาดไหน และจะใช้เงินลงทุนทางการแพทย์อย่างไรบ้าง

### ● โฟกัสโรงพยาบาล

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทจะโฟกัสธุรกิจบริการโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 5 ไร่ มูลค่า

โครงการ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% ที่เหลือเป็นกลุ่มแพทย์ 35% ซึ่งบริษัทเปิดให้บริการแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละที่ 200 คน จากต้นปีมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการแล้ว 20 กว่าคน ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการถึง 200 คนตามเป้าหมาย จะทำให้ Capacity หรือการให้บริการอยู่ที่ 50% ซึ่งยังมี Capacity รองรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้าใช้บริการได้อีกมาก

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 จะเติบโตเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 เพราะบริษัทจะรับรู้รายได้จาก Backlog ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1.4 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เข้ามาปีนี้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าสูง โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้เข้ามาภายในไตรมาส 3/2563